

PRESS RELEASE

25 พฤศจิกายน 2024

RHB INVESTMENT BANK TO DIVEST EQUITY INTEREST IN RHB SECURITIES THAILAND

อาร์เอชบี อินเวสต์เมนท์ แบงก์ เบอร์ฮาด ขายหุ้นบมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

อาร์เอชบี อินเวสต์เมนท์ แบงก์ เบอร์ฮาด (RHB Investment Bank Berhad) บริษัทในเครือของกลุ่มธนาคารอาร์เอชบี ประกาศขายหุ้นบมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 99.95% การออกจากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยดังกล่าวสอดคล้องกับการมุ่งเน้นแผนงานในระยะยาวในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคารอาร์เอชบี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเงินทุน ปรับการจัดสรรทรัพยากรในเหมาะสม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านอื่นของธนาคารในตลาด

ดาโต๊ะ มอห์ดี ราซิด โมฮัมหมัด, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของกลุ่มธนาคารอาร์เอชบี กล่าวว่

“การตัดสินใจขาย บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นไปตามการศึกษาด้านทางธุรกิจและการดำเนินงานในประเทศไทย นี่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของเราที่จะมุ่งเน้นที่จะเติบโตได้มากขึ้น ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายนี้ บริษัทสัญญาว่าทางบริษัทจะให้บริการให้ดีที่สุดต่อไป”

ทั้งนี้ การขายบมจ.หลักทรัพย์อาร์เอชบี(ประเทศไทย) ดังกล่าวได้ขายให้กับโบรกเกอร์ที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของ อาร์เอชบี ประเทศไทย

การขายหุ้นในครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการอนุมัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าต่างๆ ทั้งนี้การขายกิจการจะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นที่สำคัญของอาร์เอชบี

บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการต่างๆ อาทิ การซื้อขายหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และวาณิชธนกิจ โดยมีสำนักงานระดับภูมิภาคและสาขาในไทย 5 สาขา โดยมี 3 สาขาอยู่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยประสบความสำเร็จในธุรกิจตลาดทุนไทยด้วยดีตลอดมา

ดาโต๊ะ มอห์ด ราซิด โมฮัมหมัด ยังเสริมอีกว่า “เรากำลังปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้ตรงไปกับกลยุทธ์ที่สำคัญต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับธนาคารอาร์เอชบี (ประเทศไทย) ยังคงอยู่และมีเป้าหมายในการเติบโตและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแม่ของเราในระดับภูมิภาค เรายังคงแน่วแน่ในคำมั่นสัญญาของเราที่จะส่งมอบนวัตกรรม การให้บริการที่ดีเยี่ยม และสร้างคุณค่าระยะยาวระหว่างลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นต่างๆ”